



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số 1459 25 tháng 06 năm 2023

Giải Tiến

*Thực hành chất phát trí phân minh
Đời đạo qui giếng mỗi chuyển khuynh
Nguyên lý tràn đầy xây dựng tiến
Bình minh tâm đạo tự phân huyền*

Lương Sĩ Hằng

Mục Bé Tám 1997

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

*Kính bái,
Bé Tám*

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Thân thương là sao?
- 2) Hành sự là sao?
- 3) Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa ?
- 4) Khai triển trực giác có hữu ích gì không?
- 5) Muôn hình vạn trạng là sao?
- 6) Muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì phải làm sao?
- 7) Vượt trùng dương là vượt làm sao?

1) Cairns, 29-03-97 6:45 AM

Hỏi: Thân thương là sao?

Đáp: Thừa thân thương là đồng hành đồng tiến, tu chung một đường lối nhịn nhục tối đa

Kệ:

*Cùng tu sửa tiến chung đường lối
Chẳng bỏ quên nhau chẳng tạo tội
Sửa tiến không ngừng tâm thức giác
Hòa đồng thức giác chẳng phân ngôi*

2) Cairns, 30-03-97 4:30 AM

Hỏi: Hành sự là sao?

Đáp: Thừa hành sự là chủ trương việc làm từ việc lớn cho đến việc nhỏ cũng đều thông suốt không nên quanh co và bóp méo sự thật

Kệ:

*Khai thông thì phải chơn hành tiến
Cảm nghĩ lời thôi sẽ tạo phiền
Thức giác chính mình tâm tự giác
Qui không thanh nhẹ trí tâm yên*

3) Cairns, 31-03-97 1:45 AM

Hỏi: Thế nào gọi là cơ trời chuyển hóa ?

Đáp: Thừa cơ trời chuyển hóa thì không khí chuyển hóa liền liền, tâm người cũng thay đổi liền liền, đua nhau đi tìm đường tu, để tự cứu vì trước mắt đã thấy được loài người chết sống vô thường không còn ổn định như xưa, thời buổi cần thiết là biết được phần hồn là chánh cang hướng thượng buông bỏ sự tranh chấp thì sẽ tự cứu

Kệ:

*Chẳng còn chiến lược mưu mô động
Tu tâm sửa tánh giữ một lòng
Phát triển chơn hồn qui một mối
Cần khôn cứu độ tự mình thông*

4) Cairns, 01-04-97 6:30 AM

Hỏi: Khai triển trực giác có hữu ích gì không?

Đáp: Thưa người tu thiền thì phải khai triển trực giác thì mới tránh khỏi sự mê lầm thu hút bởi ngoại cảnh

Kệ:

*Tự mình khai triển mới thành thông
Chẳng có si mê chẳng bị lầm
Ai đạt ai thành ta chẳng động
Qui nguyên giềng mới chẳng cầu mong*

5) Cairns, 02-04-97 6:50 AM

Hỏi: Muôn hình vạn trạng là sao?

Đáp: Thưa người đời không biết trước được những gì sẽ xảy ra là vì phần hồn đang bị giam hãm trong thể xác tâm tối, chỉ có mắt thấy tai nghe giới hạn mà hành sự tùy theo khả năng sẵn có mà thôi. Cho nên người đời thích xem tử vi hay là bói toán, muốn biết trước những gì sẽ xảy ra cho bản thân sẽ gánh chịu. Ngược lại người tu lo sửa mình từ nhíp một nhiên hậu mới thấy được giá trị của sự thanh tịnh, bắt đầu giải bỏ tất cả nghiệp tâm, bớt tham gia sự động loạn ở đời, tự cứu tâm lẫn thân

Kệ:

*Phần hồn tiến hóa tự khai minh
Giải bỏ nghiệp tâm rõ tiến trình
Thanh tịnh một phân không dấy động
Tâm tu tự thức tự phân minh*

6) Cairns, 03-04-97 4:10 AM

Hỏi: Muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì phải làm sao?

Đáp: Thưa muốn cầu nguyện cho thế giới hòa bình thì mọi người đều phải hướng tâm tu và đóng góp thanh điền hòa hợp với nguyên khí của càn khôn vũ trụ, thì sẽ đạt được kết quả tốt ở tương lai, sẽ tiêu diệt tất cả trược điền, đã và đang tích tụ trong đầu óc của khối lãnh đạo, thức giác hòa bình hơn là tranh giành và giết chóc. Người chịu tu sẽ bớt tâm tối thì nhơn loại sẽ được nhờ. Lòng tham giảm bớt, trí tâm sẽ được thanh nhẹ, tự cứu và ảnh hưởng những người kế tiếp, giải nghiệp tâm mới gọi là hòa bình

Kệ:

*Bằng lòng tu tiến tự làm thinh
Tu luyện bình tâm sửa chính mình
Nguyên khí chơn hành tâm đạt thức
Qui y tam bảo tạo tiến trình*

7) Cairns, 04-04-97 4:15 AM

Hỏi: Vượt trùng dương là vượt làm sao?

Đáp: Thừa vượt trùng dương là dưới mắt phàm đã thấy làm người hiện đại được rất nhiều cơ hội đi từ xứ này đến xứ nọ rất dễ dãi bằng xe hơi và phi cơ, mỗi giờ mỗi khác, cũng nhờ khối óc bằng lòng xây dựng và ngồi lại với nhau nghiên cứu từ giai đoạn một. Đối với người tu thiền thì xác ngồi một chỗ mà hồn giao du khắp các nơi gọi là phát triển huyền bí nội tâm, thực hành thanh tịnh và tự hiểu được nhiều chuyện xưa kia chưa hiểu được

Kệ:

*Thực hành mỗi nhịp mỗi khai thông
Chẳng có ước mơ chẳng tréo trởong
Trí tuệ không ngừng qui phát triển
Một lòng bền vững chẳng cầu mong*

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Qui tâm

*Một bước ra đi một dặm dài
Giáng sanh tại thế cõi trần ai
Nay không lối thoát vì tâm động
Thức tỉnh hỏi sinh biết tại ai ?*

*Tại ai phân lý an bài
Ngày nay khổ cực tạo đời khổ đau
Cảnh đời từ trước tới sau
Nằm trong mâu thuẫn khổ đau hoài hoài
Ban hành luật lệ tự đây
Buộc ràng trong cảnh tứ thầy đấu tranh
Chứng minh đường lối tự hành
Luật Trời có sẵn tâm thanh chính hòa
Tà tâm phục vụ ta bà
Bất minh Hôn Vía bất hòa nơi nơi
Sanh linh đau khổ đời đời
Vì tâm bất chánh khó rời tham sân
Cảm minh nguyên lý cơ tầng
Sửa mình tiến hóa góp phần dựng xây
Chẳng còn cảnh tứ với thầy*

*Hòa đồng tiến hóa ngày ngày đạt thanh
Chẳng còn lý luận đấu tranh
Phân thanh giữ tiến thực hành đến nơi
Chẳng còn ôm ấp lý đời
Chỉ còn giải thoát tự rời tham sân
Xét tâm rõ lý muôn phần
Qui về một cõi tự lần đến nơi.*

Lương Sĩ Hằng
Brossard, 10-05-1981

TRÍCH BẢNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

MẪU ÁI KỲ 177

Sàigòn ngày 1 tháng sáu năm 1974, (tiếp theo và hết)

*Vượt qua các lớp các tầng
Nơi nào cũng khó, tự lần tiến lên.*

Chúng ta tu, đi lên, vượt các lớp, các tầng, từ cái nhẹ đi lên trên, mình đạt được cái nhẹ mà đi lên bên trên, thì mình thấy cảm giác mình nặng ; tu nữa, đi lên trên nữa, mình cũng thấy cảm giác mình nặng ; cho nên phải dầy công.

Nơi nào cũng khó, cũng phải dầy công tiến, bình tâm tiến, thì tự lần tiến lên.

Chúng ta tu như Ông, thì từ hồi nào đến giờ, “Tại sao Ông không độ tôi thành Phật liền?” Đâu có được : “Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc ;” phải sửa mình từ cái nặng đi tới cái nhẹ ; mà chính phần nhẹ mình đang có ở đây, mình giải tỏa cái trước thì nó lưu tới cái thanh, chứ có gì đâu. Không chịu hành, nhưng mà muốn đắc pháp ; cái đó là cái sự tham lam.

*Chớ nên biếng nhát rì rên
Bên trên chẳng động, tầng nền cũng không.*

Đó : chớ nên biếng nhát rì rên : đừng có làm biếng, đừng có ỷ lại, rồi than ván.

À. Rồi bên trên chẳng động : cái diễn ở bên trên cũng không có mở ; không có mở, làm sao lập được cái tầng, cái nền tầng ở bên trên được ? Thành ra mình bàng hoàng, bơ vơ mãi ; rồi đâm ra cái tu không có phương hướng và cái quyết chí để thăng tiến.

Chúng ta ở đây tu, lựa cái phần thanh để tiến, chứ không có lựa cái phần trước ; không có theo cái phần trước ; nhứt quyết, bất cứ cái gì nhiễu động ở xung quanh, dư luận ở xung quanh, nó điều rêu, nó phá quấy chúng ta, chúng ta cũng quyết tâm giữ cái phần thanh để hòa giải tất cả. Cho nên, chúng ta phải giữ cái phần thanh. Để đánh đổ người ta ? Không phải giữ phần thanh để

đốt nhà, đốt cửa người ta ; không phải giữ phần thanh để phá hoại người ta ; nhưng mà chúng ta giữ cái phần thanh để hòa đồng với tất cả và xây dựng với tất cả.

Còn những người tu về cái Hòa Tam Muội, từ cái rún sắp xuống đó, lấy cái uy quyền để không chế người này, không chế người kia, không chế người nọ ; rồi tưởng ta là hay, trị bệnh điên đờ, này kia, kia nọ ; nhưng mà rốt cuộc, lúc, năm cuối cùng sắp ly khai thế gian, bị một cuộc hành hạ khủng khiếp, là vì mình đã xài cái trước điển mình cho nó là chánh ; nhưng mà lúc mình đi rồi đó, mình không có thể đem nó đi được, hay là cái phần thanh điển rất ít, mà cái lúc chết, ra, cũng như bơ vơ, đau khổ, không có biết lối tiến ở đâu. Lúc đó, thể xác thì coi nó uy nghi, “Đó là một ông thầy pháp rất hay ;” nhưng mà tới lúc chết rồi thì cái phần thanh điển nó không còn bấy nhiêu nữa, thành ra nó bị đau khổ ; thì cái phần đó thanh lọc rồi, nó đem đi không được rồi, nó phải đi xuống : có người bị tan rã, bị luân hồi lại, làm cấp dưới hơn cấp người.

*Tự nuôi bản tánh phập phồng
Công năng chẳng có, có lòng tham lam.*

Đó ; cho nên, *tự nuôi cái bản tánh phập phồng ;*” như là, ngày nay mình thấy mình hay, mình trị được cái bệnh đó ; một núi, còn một núi cao hơn ; về, rồi đâm ra sợ, tưởng là “Ta trị dứt được cái bệnh điên đó rồi, ta hay !” Nhưng không ! Nó còn những con qui còn giỏi hơn mình nữa ! Lúc đó, sanh ra cái công năng, thấy mình đóng góp cho người ta cũng không được lấy gì ; chỉ nuôi được cái tham lam mà thôi ; tham lam cái địa vị, “Tham sanh, quý tử” ; tham lam địa vị ; rồi làm cho mình bản thân chậm tiến, là vì cái lý do đó.

Đề tài suy gẫm

Bạn muốn cứu người

Cho nên, cố gắng trở về với chính mình! Bạn thấy, có cuốn băng nào tôi kêu bạn đâm đầu đi ra ngoài đường đâu? Không! Trở về với chính bạn; là trở về với Thượng Đế, trở về với Chúa, trở về với Phật; quán thông ma quỷ, mà ảnh hưởng được ma quỷ. Các bạn mở mắt phàm thấy người ta vậy, chớ toàn là ma quỷ; mà các bạn không mau mau trở lại với con đường chánh giác thức tâm của các bạn, rồi đây nó dòn, nó úp một cái là các bạn tiêu!

Tại sao không chỉ cái chuyện lớn, ra đi phổ biến, hay làm tùm lum bên ngoài, động; mà tại sao cứ chỉ đi trở lộn về? Các bạn muốn phổ biến cứu chúng sanh, thì các bạn phải trở về với các bạn! Các bạn rủ người ta tu, mà các bạn không biết đường, làm sao dạy người ta tu? Bắt người ta tin ông này, ông nọ, mà không có thấy mặt ông nào hết! Các bạn tu để thấy! Mà từ cái thấy, các bạn do đâu? Do cái thực hành! Mà thực hành được rồi, các bạn thấy, thì các bạn chỉ có bỏ cái công để chỉ cho người ta thực hành thôi!

Đó là nhiệm vụ của các bạn; và đó là một chuyện lớn; đó là các bạn cứu người! Mà các bạn càng chịu thực hành là các bạn cứu người. Cứu được bạn là cứu tất cả. Các bạn hiểu không?

Minh Giải Thực Hành 10/7/1985

THƯ TỪ LAI VẮNG

Ngày 01/08/94.

Kính thưa cha!

Vài hàng cha rồ, dưỡng tu
con thể nào từ đời lần đao chông gai
trong lảnh vực tu con cảm
thái canh ~~tu~~ canh bề tề
nghiep qua, con miết sao đặng
chỉ miết ngay đêm tu và khế
thâm trong đêm khuya, vô
chông, con cái nân nỗ lực
nào cũng suy nghi trong đẩu
óc con.

Bhũa cha! bây giờ con chi biết
lo tu và niệm phật 24/24 giờ,
phần hồn con đùng siêu phật
niệm hoài niệm mãi, nhưng
vẫn miết mây tối trong cảnh ô
trước nay.

Bhũa cha, con kính cha ban
hông ân và ân xá tội lỗi cha,
con cho con đước trả nợ hết
về đời lần đao và mai lúc nào
con cũng ở trong cha và luân
lưu, kũng thanh diện phật triển
thêm, sáng tỏ thêm trong lẽ sống
sáng, ngời, đời đời nở ỏn cha,

Con của cha.

Con dĩnh lẽ cha, sống
mãi trong cha.

P T C

(28)

DUSSERLORF 14.01.95

T Con,

Thư con đã đến tay cha

Biết con vất vả với đã thế cha

Năm trước nguyên lý thực hành

Đời không thanh thật đời hành tâm thân

Tâm tu tại thực việc phần

Đời là tâm hành tâm cần tu tu

Chữ đời Bấy Bấy Tiên xu

Năm trước nguyên lý thực hành

Đời vẫn tâm học thật thật

Giúp con tâm học con học cha yêu

Năm trước nguyên lý thực hành

Hành về đời Phật Đạt nhiều thực tâm

Lý đời thực đời thực tâm

Thực hành ở hành pháp tại tâm được đi

Về đời thực hành thực hành

Tâm tâm tâm tâm thực tâm tâm

Bản tâm đạt hành tâm tâm

Thực tâm đạt pháp tâm tâm tâm

Thực hành tâm tâm tâm tâm

Cuộc đời thực hành tâm tâm tâm

Không sao Phật triển ơn tâm

Sanh ra Bức Bối tâm tâm tâm

Tâm tâm tâm Phật Đạt Bử

Lưu về tâm tâm tâm tâm

Nhớ cha con phải học thật

Thực hành tâm tâm tâm tâm

(29)

Tinh Thuyền Đạo Đức Tề Na xít
Cùng chúng xây dựng Cánh Hồn Tiên Lữ
Cõi Trời Có sẵn Bể Tiên
Giúp Hồn Tiên Hồn Đạo nên Hư Không
Tu Hành Đạo Đức Cặp Cùng
Cánh @Hàng muôn lối Khi vào Thế Tôn
@Hư Con Tu Tiên Khi Tôn
Giúp Đương sáng suốt @Hàng Lữ @Hàng Mi
@Hư này Bể Tiên muôn Bể
Giúp Người Tiên Hồn Đạo đi Cánh Tiên
Con @Hư suy niệm @Hư Lữ
Thế Hành Đứng Đứng lập đời an vui

Đức Thế Tôn

@Hư

Không

VẤN - ĐÁP về CHAY - MẶN (TĐGCL)

VẤN: Thưa Cha, trước đây những bạn tu theo PLVV có nghe ông Tám dạy rằng, người hành pháp Thiên này không cần ăn chay, vì có phần Pháp Luân Thường Chuyển khứ trước lưu thanh, cho nên ăn mặn mà vẫn thanh. Và Ông Tám còn nói bản thể người tu ví như cái nhà tốt, sang trọng như cái “Xá Vệ Quốc”. Vậy tại sao không từ bi thân nạp những phần điển các con thú vào để cho nó sung sướng, để độ nó, dẫn tiến nó đi lên. Đây là cứu nó chứ không phải sát nó. Tuy nhiên, từ ngày cha xuất hiện trong Phái Vô Vi, Cha khuyên chúng con phải ăn trường chay, rồi chúng con thấy ông Tám ăn chay trở lại. Như vậy phải chăng trước đây Ông Tám lý luận sai?

ĐÁP: Tại sao không từ bi thân nạp phần điển thú vào cái nhà tốt sang trọng, vào cái “Xá Vệ Quốc” của người tu cho nó hưởng sướng hơn, để độ nó, để dẫn tiến nó đi lên? Tám nói điều này đúng chứ con!

Nhưng có điều chỉ đúng và chỉ nên áp dụng cho riêng Tám cũng như một số người tu tiên hóa cao, đã phát huệ, có trình độ thanh điển nhiều để có thể dẫn tiến con vật. Chỉ những cá nhân này mới có được bản thể đủ thanh lọc xứng đáng xem là “căn nhà sang trọng” là Xá Vệ Quốc để thu nạp các phần điển thú vào, cho nó hưởng được sự sung sướng, sự sáng suốt, thanh nhẹ, để dẫn tiến nó đi lên thôi! Trường hợp này ăn mặn có phước, có công quả!

Đem điển thú vào bản thể mà giúp nó tiến hóa đi lên được nhờ sự sáng suốt và khối thanh điển của mình thì nên làm, đây là cứu nó chứ không phải sát nó! Nhưng còn chúng con, đa số tu theo pháp này cũng bắt chước Tám ăn mặn, nhưng bản thể chúng con chưa đủ thanh lọc, huệ chưa sáng, thanh điển chưa bao nhiêu, căn nhà bản thể còn đầy đầy rác rưởi, meo mốc tối tăm, vì chưa được tẩy rửa bao nhiêu kiếp rồi, bây giờ mới bắt đầu quét rác.

Nhưng rồi con chắc con đã quét sạch chưa? Ngồi công phu hành pháp quét được mớ rác, sau đó lại quên thêm một mớ khác vào, quét ra bao nhiêu lại quên thêm bấy nhiêu, đây là, chưa kể trường hợp mỗi tối quơ vào vại “cú chôi” cho lấy có! Thế thì con ơi! Trường hợp này, thật căn nhà của con không thể được xem là nguy nga sang trọng, là cái “Xá Vệ Quốc” để thu nạp chúng sanh mà khỏi bị phản nản!

Căn nhà con còn lụp xụp tối tăm, thiếu vệ sinh, chưa quét dọn được là bao, thế mà còn thu nạp, mỗi ngày bao nhiêu là chúng sanh vào cái chỗ lụp xụp tối tăm, bản thủ ấy nữa. Dĩ nhiên, vào một nơi như vậy chỉ khiến chúng khổ sở tù túng ngu muội và không thể nào tiến hóa lên cao được!

Vào căn nhà con mà không thấy sung sướng, thoải mái, không được tiến bộ sáng suốt hơn, thì tự nhiên, chúng phải quay lại khảo đảo con thôi! Ấy là chưa kể con còn phải có nợ “ân oán giang hồ” với chúng, vì con đã giết chúng, rồi đem chúng vào nơi tối tăm khổ sở. Đây gọi là “Nghịch sát” đó con!

Cho nên người tu còn ăn mặn mà không có trình độ dẫn tiến các phần điển thú để rút chúng lên tầng giới sáng hơn, thì các phần thú này phải bị kẹt lại trong bản thể khiến bản thể bị trược, và điển chúng sẽ v ất vương theo con để đòi nợ, phá phách, rồi trì kéo con đường tu tiến của con thôi! Cho nên, các con trong Phái Vô Vi đa số không ăn chay vì ỷ lại vào cái Pháp Luân Thường Chuyển khứ trước lưu thanh. Nhưng Cha hỏi con, mỗi lần công phu, con có chắc rằng cái Pháp Luân đó quét sạch được rác rưởi tích tụ từ bao nhiêu kiếp chưa?

Ấy là chưa kể số rác rưởi có thể quén vào thêm hiện tại trong đời sống hồng trần mỗi ngày của con. Con đã tẩy rửa con chưa sạch chưa thanh đã vậy con còn đem phân trực điển thú vào và dám tin chắc rằng con có thể tẩy rửa cho nó sạch, giúp nó sáng để đi lên hay sao?

Cho nên, người tu, giết con vật mà độ được nó, giúp nó sướng hơn, sáng hơn, và tiến hóa thì đây là công quả. Giết nó mà không độ được, để nó kẹt trong khổ sở tối tăm, ấy là nghiệp quả. Giết nó mà dẫn tiến được nó, ấy là cứu nó, là có ân với nó. Giết nó mà không dẫn tiến được nó, ấy là hại nó, là có oán với nó!

Có oán với nó thì nó phải theo nó báo mà thôi!

Cha có nghe lý luận rằng “Nếu ăn chay mà thành Phật thì con bò ăn toàn rau cỏ đã thành Phật rồi!” Điều này cũng đúng vì con nào nghĩ ăn chay mà thành Phật, ấy là mê tín, là vọng tưởng. Phải hiểu rằng, các con không thể ăn chay mà thành Phật được! Việc ăn chay chỉ trợ duyên cho người tu dễ đi, mau tiến hóa, bản thể được thanh hơn người ăn mặn, nên mau nhẹ mau sáng hơn. Người tu thiên ăn chay sẽ dễ hành công phu hơn người ăn mặn chắc chắn. Và chẳng người tu khi ăn chay cũng là giúp phần hồn phát triển đức từ bi hi xả.

Con không thể ru ngủ lương tri, vị lợi mình, vì miếng ngon của mình để nhúng tay vào máu, sát hại loài thú khi chúng đã có trình độ tham sống sợ chết. Con có thấy không, chúng đau đớn, rên siết, oằn oại biết chừng nào dưới tay đồ tể, và chúng cũng dùng hết sinh lực để dấy dựa mong thoát khỏi cái chết đang chờ chúng và bám víu vào sự sống mong manh một cách tuyệt vọng ở những giờ phút sau cùng?

Nếu các con có huệ nhãn để quan sát phần điển con thú giờ phút đó, các con sẽ thấy điển của chúng rung động những màu sắc điển tả sự kinh hoàng tột độ và sự oán hận ghê gớm những người đã giết chúng và làm chúng đau khổ.

Là người tu phải học hạnh từ bi, phát tâm cứu khổ chúng sinh. Thế nên con phải hiểu, khi giết con vật để ăn mà dẫn tiến được nó là con cứu khổ nó, giết nó để ăn mà không độ được nó, ấy là con đã sống trên máu và trên những đau đớn rên xiết của nó đó! Điều này để con thấy rằng khi con chưa có trình độ để cứu khổ con vật bằng cách giết nó thì hãy cứu khổ con vật bằng cách phóng sinh nó vậy!

Thượng Đế Giảng Chân Lý

Thông báo video & Audio Tuần Lễ 26, 06-25-2023

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giải Tỏa Phiền Muộn Nội Tâm

<https://youtu.be/jVTksr0E5kc>

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 - Thiên Viện Hai Không - Thiên Đường Dallas và Houston tại Thiên Viện Hai Không - Phần 1 Lễ Khai Mạc

https://youtu.be/Sg5S_x-dcqq

3. Radio Nam California

Tuần Lễ 26 - Tuổi Trẻ - Chúng Ta Là Thiên Liêng

<https://youtu.be/6imcPWuSnlY>

4. Xin mời Quý Vị nghe lại bài nhạc phổ từ thơ của Đức Thầy đã có tới 91 ngàn (91,887 views) người nghe, 277 người đã cho Like.

Thuyền Về Bến Giác- Cổ Nhạc - Ca Sĩ: Tuấn Anh,

Gia đình Thiện Tạo thực hiện và kính tặng

<https://youtu.be/ctCRcxU2s6k>

5. Hình do anh Phương Nguyễn chụp Khóa Sống Chung Hòa Hợp 2023 tại Thiên Viện Hai Không.

a. <https://photos.app.goo.gl/AfND7naunZKkHmue7>

b. <https://photos.app.goo.gl/9cUAct9So82XqqNW7>

Ban video kính mời

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

1) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cho bạn đạo **BOBBIE NOFFLET** sinh ngày 9 tháng 10 năm 1926, mất lúc 8:59 pm tối ngày 17 tháng 6 năm 2023 tại Orlando, Florida. Hưởng đại thọ 97 tuổi được siêu thăng tịnh độ. Thành thật cảm ơn quý bạn đạo.

2) Kính xin quý bạn đạo thiên hướng tâm cầu nguyện bạn đạo ở thiên đường Duyên lành: Ông **Võ Văn Đo** sinh năm 1932 mất ngày 30 tháng 4 năm 2023 hưởng thượng thọ 92 tuổi được siêu thăng tịnh độ